

บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราช วีระ อัครมุขมุนี

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
12 เมษายน 2015
อาทิตย์พระเมตตา

บทอ่าน กจ 4: 32-35 ; 1 ยน 5: 1-6 ; ยน 20: 19-31

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 442, 448, 514, 575, 643, 644, 645, 659, 730, 788, 858, 976, 1087, 1120, 1287, 1441, 1485, 2839

ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 491

จุดเน้น เรามีส่วนในพลังคำพูดของพระเยซูเจ้า สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

“สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” หลังจากกลับคืนพระชนมชีพ พระเยซูเจ้าได้ทักทายบรรดาอัครสาวกหลายครั้งด้วยพระวาจาประโยคนี้ สันติสุขที่พระเยซูเจ้าได้ประกาศและนำมาให้ คืออะไร ดังที่เรารู้อยู่แล้วว่า สันติสุขมีความหมายหลายอย่างมากกว่าการไม่มีความขัดแย้ง ดังที่พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์กับบรรดาศิษย์ พระองค์ทรงให้ตัวอย่างสำคัญสองประการเกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่งสันติสุขสามารถเจริญเติบโต

ประการแรก **สันติสุขในการให้อภัย** พระวรสารวันนี้ถูกอ้างถึงบ่อยๆ ว่าเป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งสอนเกี่ยวกับ ศีลภัยบาป (ศีลแห่งการคืนดี) และพระศาสนจักรได้รับมอบอำนาจให้อภัยบาป โดยอาศัยศาสนบริการของพระสงฆ์ นี่เป็นเรื่องจริง แต่เราสามารถคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความตอนนี้ในความหมายกว้างขึ้น พระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้มั่นใจว่า โดยอาศัยพระหรรษทานของพระจิตเจ้า เราได้รับเรียกให้รู้จักอภัยแก่กัน พี่น้องสังเกตดูคำพูดของพระเยซูเจ้า สอนเรา เราเลือกได้ เราสามารถทำงานกับพระจิตเจ้าในการลดภาระหนักที่เราทำผิด... ทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว และกับเพื่อนๆ หรือจะทำต่อ... ชักใยแห่งการไม่ยอมคืนดีและเคียด ถ้าเราแสวงหาสันติสุขที่พระเยซูเจ้า ทรงมอบให้ ถ้าเราต้องการพระหรรษทานช่วยชีวิต เราต้องให้อภัย มันเป็นทั้งการตัดสินใจและกระบวนการครับ

แน่นอน การเลือกสันติสุขมีรากฐานจากการให้อภัย ซึ่งอาจจะยาก และบางทีดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ นั่นอาจเป็นเพราะเราถูกทำให้เจ็บลึกๆ นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงสันติสุขนี้ว่าเราต้องอาศัยพระจิตเจ้า สิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ แต่พระจิตเจ้าทรงทำได้ พี่น้องจงขอพระจิตเจ้าให้เยียวยารักษาทุกสิ่งที่ค้างอยู่ในใจ ที่ยังไม่ได้อภัย เพื่อแสวงหาสันติภาพ

ความหมายที่สองของสันติสุข ในพระวรสารวันนี้อยู่ที่การสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับโทมัส โทมัสคิดแบบเรามาจริงๆ พี่น้องคิดอย่างไรถ้ามีใครบอกว่าเพื่อนคนหนึ่งตายไปแล้ว กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย และบัดนี้ก็มีหลายคนเห็น คงทำให้เราหลายคนงุนงงใจ โทมัสก็เช่นกันครับ สันติสุขกลับมาหาโทมัสอย่างไร คือ พระเยซูเจ้าเปลี่ยนแปลงความสงสัยให้เป็นความเชื่อ สำหรับโทมัสต้องอาศัยอัศจรรย์ เมื่อได้พบกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ จึงได้รับสันติสุขในใจ

พี่น้องที่รัก พวกเราหลายคนก็เป็นเหมือนโทมัสใช่ไหม คิดถึงอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ ที่โถมเข้ามาในชีวิต ทำให้มีสันติสุขลำบาก ใหน่าสอถึงความเจ็บปวด หรือ โกรธหวั่นเสียว ก็เหมือนโทมัส เราต้องการอัศจรรย์สักครั้งหนึ่ง

บ่อยๆ อัศจรรย์ก็นำสันติสุขมาให้ภายในใจ ปัญหาบางปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ดังที่เราคาดหวัง เราอาจยังต้องเผชิญมันด้วยความเจ็บปวดอีกนาน เมื่อความสิ้นหวังหรือความเศร้าห่อหุ้มเรา กระนั้นก็ดี อัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดยอมเกิดขึ้นได้ มิได้หมายความว่าปัญหาหรือการสูญเสียจะหายไป แต่เราพบว่าเรามีความเชื่อต่อไปได้ อะไรที่เราทำไม่ได้ พระจิตเจ้าทรงทำได้จริงๆ ครับ ที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นมีสันติสุข

ในมิสซาววันนี้ เราจะกล่าวแก่กันว่า **สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย** ให้เรากล่าวประโยคนี้ด้วยความตระหนักใหม่และใส่ใจ ให้ชื่นชมกับคำพูดของเราและตระหนักถึงพลังด้านจิตวิญญาณของพระจิตเจ้า ที่พี่น้องสามารถให้และรับได้ พ่อขอกล่าวอีกครั้งว่า **สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย**

พระสังฆราช วีระ อัครมุขมุนี แปล
จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(เมษายน - มิถุนายน 2015), หน้า 154-155.